

Số: 41 /BC-UBND

Dương Hoà, ngày 24 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân xã khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thực hiện Công văn số 01/ HĐND ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng nhân dân xã về việc đề nghị UBND xã báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, UBND xã báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân xã khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 cụ thể như sau:

1. Các hộ dân ở thôn Thanh Vân, hộ ông Nguyễn Viết Tâm, Huỳnh Đại, Trương Hồ trước đây, được UBND xã thông báo nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Nghị định 64 để cấp đổi giấy mới và tại báo cáo 127/BC-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 trả lời UBND xã sẽ làm việc với cấp trên để giải quyết sớm cho dân, nhưng đến nay vẫn chưa có giấy cấp đổi lại cho các hộ dân.

*** Kết quả giải quyết:**

UBND xã đã làm việc với chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của thị xã Hương Thủy. Hiện tại Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh đã trình UBND Tỉnh ký 206 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp đổi theo Nghị định 64 của các hộ dân xã Dương Hòa. Hiện 206 giấy cấp đổi đã được chuyển về Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của thị xã Hương Thủy đang thực hiện hoàn tất các thủ tục quy định về lưu trữ số hóa hồ sơ để trả kết quả cho các hộ dân.

2. Cử tri 5 thôn đã có ý kiến, kiến nghị tại nhiều buổi tiếp xúc cử tri, nhiều buổi tiếp công dân, kiến nghị UBND xã có kế hoạch, giải pháp sớm cho dân đấu đất ở nhưng đến nay vẫn chưa có đất cho dân đấu làm nhà ở.

*** Kết quả giải quyết:**

UBND xã đã họp đồng đơn vị đo đạc Trung tâm kỹ thuật thuộc Sở TN&MT tỉnh đo đạc lập bản vẽ và đã có Tờ trình đề nghị phê duyệt bản vẽ phân lô. Ngày 03/4/2019 UBND Thị xã đã ban hành Quyết định 765/QĐ-UBND về việc phê duyệt bản vẽ phân lô. Ngày 09/12/2019 UBND Tỉnh đã ban hành quyết định số 3182 /QĐ-UBND về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Hương Thủy để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đối với 08 thửa đất ở thôn Thanh Vân và Thôn Buồng Tầm: Ngày 24/2/2020 Trung tâm phát triển quỹ đất đã phối hợp cùng UBND xã tiến hành kiểm tra hiện trạng để đấu giá. Riêng khu đất thôn Buồng Tầm Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã yêu cầu phải làm đường trước khi đưa vào đấu giá. UBND xã đã phối hợp với đơn vị thi công để khảo sát làm đường. Hiện tại đang chờ cấp trên phê duyệt chủ trương đầu tư để thực hiện. Thời gian dự kiến đấu giá tháng 7/2020.

3. Ông Trần Văn Ngọc, cử tri thôn Hộ đã có ý kiến kiến nghị tại nhiều buổi tiếp xúc cử tri và đã có đơn gửi UBND xã tháng 11 năm 2019 kiến nghị UBND xã làm việc với điện lực để thay thế tuyến đường dây điện thấp sáng đoạn đường từ nhà ông Lê Văn Thảo đến nhà ông Lê Văn Thắng dây điện chưa bọc an toàn bị nhiễm điện dễ xảy ra tai nạn cho người dân do nhiễm điện, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

*** Kết quả giải quyết:**

UBND xã đã đi kiểm tra và có công văn số 148/UBND ngày 27 tháng 9 năm 2019 về đề nghị Điện lực Hương Thủy khảo sát thay thế các tuyến điện ở khu vực dân cư thôn Hộ, xã Dương Hòa. Điện lực Hương Thủy đã thống nhất đưa vào kế hoạch thay thế. Trong đó có: Tuyến rẽ nhánh thôn Hộ, cột 8,4A sát cột trung thế 16C F110 trước mặt nhà ông Trần Văn Ngọc và tuyến rẽ nhánh tái định cư Hộ, đường dây trung thế dây trần, cột chữ A chạy ngang trên nóc nhà dân và các vườn cây ăn quả.

4. Bà Hà Thị Yên, ông Nguyễn Tiến Thu - cử tri thôn Hộ, có ý kiến: Kiến nghị UBND xã kiểm tra, chỉ đạo Ban quản lý chợ Dương Hòa bắt hệ thống nước vào chợ để các tiểu thương sử dụng, kinh phí bắt nước các tiểu thương đã đóng tiền cho Ban quản lý chợ lâu rồi, nhưng đến nay chợ Dương Hòa vẫn không có nước sử dụng; Kiến nghị UBND xã chỉ đạo thành lập Ban quản lý chợ để quản lý hoạt động tại chợ vì hiện tại thời gian đóng, mở cửa chợ và vệ sinh môi trường trong chợ không đảm bảo ảnh hưởng đến việc buôn bán của các tiểu thương tại chợ Dương Hòa.

*** Kết quả giải quyết:**

- Ý kiến kiến nghị UBND xã kiểm tra, chỉ đạo Ban quản lý chợ Dương Hòa bắt hệ thống nước vào chợ để các tiểu thương sử dụng, kinh phí bắt nước các tiểu thương đã đóng tiền cho Ban quản lý chợ lâu rồi, nhưng đến nay chợ Dương Hòa vẫn không có nước sử dụng: UBND đã làm việc với ông Phan Thanh Ngân, quản lý chợ và đề nghị ông Ngân vận động 09 tiểu thương hiện đang buôn bán thường xuyên ở chợ đóng góp kinh phí để lắp đồng hồ và ống nước kéo vào chợ. Tuy nhiên, các tiểu thương không đóng, trong đó có hai tiểu thương là bà Hà Thị Yên, ông Nguyễn Tiến Thu.

- Ý kiến kiến nghị UBND xã chỉ đạo thành lập Ban quản lý chợ để quản lý hoạt động tại chợ vì hiện tại thời gian đóng, mở cửa chợ và vệ sinh môi trường trong chợ không đảm bảo ảnh hưởng đến việc buôn bán của các tiểu thương tại chợ Dương Hòa: UBND đã báo cáo thực trạng buôn bán tại chợ, đồng thời kiến nghị Ủy ban nhân dân thị xã, Phòng Kinh tế thị xã Hương Thủy xem xét, cho chủ trương và xây dựng kế hoạch chuyên đội mô hình quản lý đối với chợ Dương Hòa nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân đủ điều kiện, năng lực để quản lý chợ Dương Hòa được đảm bảo hơn.

5. Cử tri thôn Hộ có ý kiến kiến nghị tại nhiều buổi tiếp xúc cử tri giải quyết dứt điểm việc giải phóng cây trồng tại diện tích đất nghĩa địa thôn Hộ, Thanh Vân, Tại báo cáo giải quyết ý kiến cử tri số 124/BC-UBND xã ngày 9 tháng 12 năm 2019 UBND xã đã làm việc với ông Lê Văn Tảo ở thôn Khe Sòng

ông cam kết sau khi kiểm kê đường dây điện 500kv xong thì khai thác giải phóng trên đất. Nhưng đến nay vẫn chưa giải phóng cây trên đất.

*** Kết quả giải quyết:**

UBND xã đã làm việc yêu cầu hộ ông Lê Văn Tảo khai thác giải phóng cây trồng trên diện tích đất nghĩa địa thôn Hộ, Thanh Vân. Hiện tại, hộ ông Lê Văn Tảo đã khai thác toàn bộ cây trồng trên diện tích đất nghĩa địa thôn Hộ, Thanh Vân và đã bàn giao lại diện tích đất cho UBND xã quản lý để thực hiện đúng theo quy hoạch đất nghĩa địa.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân xã khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, UBND xã báo cáo Thường trực HĐND, báo cáo kỳ họp được biết./.

Nơi nhận:

- TV. Đảng ủy; (b/c);
- TT.HĐND xã (b/c);
- UBMTTQVN và các đoàn thể xã;
- Ban kinh tế và Ban pháp chế HĐND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Văn Thúc